

# SONGKRAN OF ROMANTIC BY KE

เกาะนามิ – อุทยานโซรัคซาน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  
**Rail Bike - โซลทาวเวอร์ - เท็ดดี้แบร์**  
**สะพานบันโพ - กิมจิแลนด์ - ซ้อปปิ้งเมียงดง**



## พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง

7-11 เมษายน 53

วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

- 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ **M** สายการบิน โคเรียน แอร์ (**KE**) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
- 22.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินโคเรียน แอร์ (**KE**) เที่ยวบิน **Ke 652** บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ขึ้นกระเช้า) – วัดชินฮินซา

- 05.50 น. ถึง **สนามบินอินชอน** ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสมุมประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้น ๆ ของโลก นำท่านสู่ **เกาะนามิ** เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดูจิปไม่ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง **"The Winter Love Song"** หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป อธิระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิว หรือเข้าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ที่ศาลาปี โกบาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี - อาหารเลี้ยงเชื้อของเมืองซุนซอน โดยนำโกบาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ต็อกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกันบนกะทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทักคาลบีโปกิมที่แสนอร่อย และน้ำซุ๊ป)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน** ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาที่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคิมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง

ตามรอยตำนานที่เล่าขานของจุดกำเนิดเพลงอาร์ริง กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเพื่อความ เป็นสิริมงคล และเดินข้ามสะพานเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ภายในอุทยานท่านจะพบ **วัดชินฮันซา** วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลลา พร้อมด้วยขึ้น **กระเช้าชมความงดงามของธรรมชาติ**บนยอดเขา ท่านสามารถเดินเท้าต่อขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาหิน(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์และเก็บภาพความประทับใจจนได้เวลาอันสมควร

**ค่ำ** รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (แฮมุนทัง ซีฟู๊ดหม้อไฟ อาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก และเครื่องเคียงต่างๆถูกนำมารวมมิตร จัดเรียงอย่างสวยงามแบบหม้อไฟซาบู เมื่อน้ำเดือดนำอุด้งใส่ลงในหม้อ รับประทานคู่กับข้าวสวย เครื่องเคียงและน้ำจิ้มคันจัง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก **YONGPYUNG SKI RESORT** หรือเทียบเท่า

**วันที่สามของการเดินทาง RAIL BIKE - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์**

**เช้า** รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสนุกสนานกับการปั่นจักรยานแบบพิเศษ **RAIL BIKE** ไปตามรางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของเมืองจองซอนที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขา ด้านซ้ายจะเป็นแม่น้ำส่วนด้านขวาจะเป็นขุนเขาสลับซับซ้อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นทุ่งนาเขียวขจีและแปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลีที่ขนาบอยู่ริมสองฝั่งน้ำ ระหว่างทางท่านจะได้ปั่นจักรยานไปตามรางรถไฟที่ตลอดอุโมงค์ซึ่งเจาะทะลุภูเขา ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและเส้นทางที่คดเคี้ยว ๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขา ทำให้ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการปั่นจักรยานมากนักเพราะมีจุดสำหรับให้พัก

**เที่ยง** รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซาบู ซาบู สุกี้หม้อไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกลเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุซาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)

นำท่านเดินทางสู่ **สวนสนุกเอเวอร์แลนด์** สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลินเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express , Double Rock Spin , Amazon Express , Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ **SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง)** รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องเที่ยว ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งในเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม และช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายของเอเวอร์แลนด์

**ค่ำ** รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี - อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ เสริฟพร้อมน้ำซุซาบูสำหรับ)

นำท่านเดินทางสู่ **LAKE HILL RESORT (SUPER DELUXE)** หรือเทียบเท่า

**วันที่สี่ของการเดินทาง กิมจิแลนด์ - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิงเมียงดง - สะพานบันโพ - บุปเพ่ที่ซาบูยักซ์**

**เช้า** รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **โรงเรียนสอนทำกิมจิ** เรียนรู้วิธีการทำอาหารประจำชาติเกาหลีที่มีอยู่บนโต๊ะอาหารทุกมื้อที่ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกิมจิโดยเฉพาะจะมานำเสนอและขึ้นสอนและวิธีการต่างๆ ที่ทำให้กิมจิที่มีรสชาติเป็นที่ถูก

ปากของบรรดานักชิม จากนั้นให้ทุกท่านได้ประชันฝีมือการทำกิมจิตามที่ได้เรียนมาด้วยตัวของท่านเอง!!!พิเศษให้ทุกท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสีน้ํากและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก!!!

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู “พูลโกกิ” หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นำมาอย่างชุกชุกกับซูปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักทะเล โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำจิ้ม)

นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของขวัญสำหรับครอบครัว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ **DUTY FREE** มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อ อาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี SulHwaSoo และ Hera, The Face Shop ..จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ ย่าน **เมียงดง** แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู **บุฟเฟต์ซีฟู้ด** ให้ท่านได้ทานอาหารทะเลสดๆ ระดับดีลักซ์ ทั้ง **ซาปูโอลาสก้า กุ้งครีมซอส อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรีม** ของหวานและเครื่องดื่มทานได้ไม่อั้น

นำท่านชมสะพานบันโพ(BunpoBridge)ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับน้ำพุหลากหลายสีที่ค่อย ๆ พุ่งกระจายออกมาพร้อม ๆ กันให้สัมผัสความรู้สึกที่สวยงามที่ยากจะบรรยาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยฉากนี้สวยงามแบบนี้ได้ใช้ถ่ายทำให้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์หนังดังเกาหลี **F4 Boys Over Flowers**

นำท่านเข้าสู่ **HYUNDAI SEOUL HOTEL (DELUXE)** หรือเทียบเท่า (ท่านสามารถเดินข้ามสะพานประมาณ **10 นาที** ก็สามารถเดินช้อปปิ้งที่ **ตลาดทองแดมุน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยได้ตลอดทั้งคืน**)

วันที่ทำของการเดินทาง พระราชวังเคียงบักคุง - บุลเฮาส์ - โซลทาวเวอร์ + เทตตี้แบร์ - โรงงานพลอยสีม่วง - ผ่านชมดอกซากุระ - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมพระราชวังเคียงบักคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชม ชมความยิ่งใหญ่ของทวารวราชกรกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรชองและ ความสวยงามของพลับพลากลางน้ำที่ใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ ตำหนักที่บรรทมของกษัตริย์และราชินี ตลอดจนเข้าชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลีทั้งชายหญิงตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตพร้อมเรียนรู้ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต ชมเครื่องใช้ไม้สอย เครื่องมือทำมาหากินของคนเกาหลีรวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรมต่างๆ ได้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี จากนั้นถ่ายรูปคู่กับพินิคซ์และชมความสวยงามของ บ้านประธานาธิบดีหรือ บุลเฮาส์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล นำท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ ซึ่งเป็นภูเขาเพียงลูกเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพกรุงโซลโดยรอบและเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพสัญลักษณ์ของกรุงโซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่บรรดาผู้รักเกาหลีมาคล้องกุญแจที่เขานัมซานท่านขึ้นลิฟท์ชมทัศนียภาพกรุงโซลและเขตชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา ณ **SEOUL TOWER** 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมีเทตตี้แบร์ ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิดชนชาติและบรรพบุรุษของคนเกาหลีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเทตตี้แบร์ น่ารัก ๆ จากทั่วโลกที่มีมา

กว่า 100 ปี โดยแต่ละโซนจะจัดแต่งเลียนแบบบอกเล่าความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านทางตัวตุ๊กตาหมิ่นน่ารัก ซึ่งอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ บ้างก็เคลื่อนไหวได้ อาทิโซนพระราชพิธี และงานพิธีกรรมต่าง, ฉากหมี่เต๋นบีบอย ฉากงานเลี้ยงงานแต่งงาน และ อีกมากมายหลายอิริยาบถ นำท่านผ่านชม ดอกเซอร์รึบาน เกาะยอโด ถนนทุกเส้นจะมีดอกเซอร์รึ บลอสซั่ม (ดอกซากุระ) ซึ่งออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายน ชาวเมืองจะจัดงานรื่นเริงใกล้ ๆ กับทำเรือ ผู้คนจะมารวมตัวกันในย่านที่ดอกไม้บานสะพรั่งเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

**เที่ยง** รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไกด์นำชม อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไกด์จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตูกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ) ชม **โรงงานพลอยสีม่วง** อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็นของขวัญที่ระลึก ที่มีค่าให้แก่คนที่คุณรัก ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งเปอร์มาเก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต กิมจิ มาม่า ผลไม้หมอนสุขภาพ ฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน

**17.25 น.** เหนินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบิน **KE 651** บริการอาหาร เครื่องดื่มบนเครื่องบิน  
**21.10 น.** ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบชำระ เหมขาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แบบชำระเหมขาขาดก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัวเครื่องบินให้แก่ท่าน @@@@

เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหวน จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

### อัตราค่าบริการ

SONGKRANG OF ROMANTIC !!! กำหนดการเดินทาง เมษายน 2553	ราคา: บาท				
	ผู้ใหญ่ ท่านละ	ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก รับเตียง	ผู้ใหญ่ 2 + เด็กรับเตียง	ผู้ใหญ่ 2 + เด็กไม่รับเตียง	พักเดี่ยว เพิ่ม
<b>7-11 / 8-12 / 15-19 / 16-20 เม.ษ. 53</b>	33,900	33,900	32,900	31,900	5,500
<b>9-13/10-14/11-15/12-16 / 13-17 / 14-18 เม.ย</b>	38,900	38,900	37,900	36,900	5,500

การสำรองที่นั่ง ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท

### อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯของสายการบินเซจู แอร์
- ค่าภาษีสนามบินทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ , ค่าธรรมเนียมน้ำมัน , ค่าประกันภัยสายการบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
- ค่าอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตามรายการระบุ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวรับส่งตลอดรายการ
- ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
- ประกันค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

### อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกิดเกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)\*\*  
\*\*กรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายผู้เดินทาง..
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถนำเที่ยว (โดยเฉลี่ย 20,000 วอน หรือ 600 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งท่านต่อทริป)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ที่วีช่องพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจลหรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
- ภาษีการบริการ 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบเสร็จในรูปแบบบริษัทฯ)

### เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการรันตีมัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100

### หมายเหตุ :

1. **PASSPORT** ของท่านควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
6. ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่สามารถนำตัวมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้